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โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ KMITL What's NEXT 
วันพุธท่ี 3 เมษายน 2562 

รุ่นท่ี 13 สายวิชาการ (รวม) 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

........................................... 
 
เปิดการประชมุเชิงปฏิบัติการ เวลา 09.00 น. 
 ทีมพิธีกร กล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฎ

กําแพงเพชร  
 คุณเอ้ือมพร ลอยประดิษฐ์ และคุณอาบอําไพ รัตนภานุ ทีมวิทยากร กล่าวแนะนําตัว พร้อมทั้งแจ้งกําหนดการ 

และเล่าประสบการณ์การทํางานพอสังเขป ดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ริเริ่มทํากระบวนการ KMITL ONE เป็นครั้งแรกที่ทํากระบวนการกับผู้มีส่วนร่วมทั้งมหาวิทยาลัย 27 วัน 
หลังจากน้ันได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ได้ทํากระบวนการแบบนี้ 100 กว่าครั้ง ทั้งรัฐสภา 
กระทรวง บนดอย โรงเรียนมัธยม ได้ทํากับทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ให้มีการพูดคุยกัน ออกแบบการพูดคุย โดยใช้
ทฤษฎี U-Theory ในการออกแบบกระบวนการ เน่ืองจากปัญหามีความซับซ้อนขึ้น เราไม่สามารถแก้ปัญหาจากจุด 
A ไป B ได้ ต้องนําผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้ที่เก่ียวข้องมาร่วมพูดคุย และสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน” 
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 ทฤษฎี U-Theory 
- มีการพูดคุยกัน  
- หากระบวนการให้เกิดการเปิดใจ  
- ภาพที่สามารถเป็นไปได้หลายๆ ภาพ  
- สิ่งที่สามารถทาํได้และจําเป็นต้องทําก่อน  
- ลงมือทําและปรับไปเรื่อยๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Check in   
คําถาม  

1. แนะนําช่ือ - นามสกุล   
2. บทบาทหน้าที่ 
3. ถ้ามีเวทมนต์ทีส่ามารถเสกได้ 1 สิ่ง จะเสกอะไรให้เปลี่ยนแปลง                 

ที่เก่ียวข้องกับ KMITL  
ภายในระยะเวลา 30 วินาที..... 

 
คําตอบ 

1. อยากให้อาจารย์ทุกท่าน ต้ังใจสอน ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กให้ได้มากที่สุด  
2. ขอให้สถาบันได้พัฒนาขึ้น ควบคู่ไปกับธรรมาภิบาล รับฟังความคิดเห็นของทุก GEN จริงๆ  
3. มีพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเป็น Smart City เพ่ือความสะดวก และสร้างบรรยากาศในการทํางาน 
4. Smart University ม ีinnovation ทุกคนรับรู้ร่วมกัน  
5. อุปกรณ์ทุกช้ินในห้องเรียน ใช้งานได้พร้อมที่สุด  
6. ทักษะในการสือ่สาร ทําความเข้าใจกับทุกคน  
7. สถาบันมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงาน เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน จะได้มีเวลาทําอย่างอ่ืนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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8. ต้องเร่ิมต้นที่ตัวเรา ทําหน้าที่อย่างจริงใจ และจริงจัง  
9. มหาวิทยาลัยเป็น Green University and Smart University  
10. อาจารย์ผู้ทําวิจัยมีเครื่องมืออุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัย ล้ําหน้า ใช้งานได้อย่างดี  
11. สถาบันมีการคมนาคมที่ดี ไมอ่ยากให้รถติด  
12. ให้นํา Sustainable development goals มาใช้ เพ่ือให้เกิด green environment and smart university  
13. อยากให้มีการบริหารจัดการภาระงานของอาจารย์ หน้าที่ชัดเจน การวิจัยจะไปได้ดี  
14. อยากเปลี่ยนโต๊ะ เก้าอ้ี ให้เป็นหมอน และเสื่อให้เด็ก 
15. ขอให้ทุกท่านรวยหมด ถ้ารวยจะทําอะไรก็ได้  
16. ลาดกระบังเป็นที่พ่ึงของสังคมได้จริง 
17. ทุกคนในลาดกระบัง รู้จักหน้าที่ของตัวเอง และทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  
18. สถาบันเทคโนโลยี ไม่มีปัญหาทางด้านเทคโนโลยีในการทาํงาน ไม่ว่าการเรียนการสอน วิจัย  
19. ขอให้มีการบริหารจัดการทุกอย่างในลาดกระบังให้เรียบร้อย perfect/ อยากให้มีการเรยีนการสอนแบบ

เครดิตแบงก์/ บุคลากรมีการทํางานแบบ happy workplace  
20. ให้สภาพแวดลอ้มในสจล. ไมว่่าจะเป็นทางด้านกายภาพ และสังคม เป็นสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้  
21. ให้เวทมนตร์ของทุกท่านประสบความสําเร็จ เพราะทุกท่านพูดมาดีหมด  
22. ผังเมืองของสถาบัน ที่สามารถอํานวยความสะดวกทุกๆ อย่าง  
23. ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ครอบคลุมมากที่สุด สามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ได้  
24. การเข้าถึงสถาบันที่รวดเร็วและปลอดภัย  
25. วัสดุการศึกษามีเพ่ิมขึ้น ทุกคนทํางานอย่างมีความสุข ไมถู่กบีบคั้น 
26. วิทยาเขตชุมพร ไม่มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าดับ 
27. วิทยาเขตชุมพร หมดหน้ี ค่าวัสดุการศึกษาไม่พอ   
28. สามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนได้เพียงพอกว่าน้ี  
29. มีเจ้าหน้าที่เทคนิคเพ่ือรองรับการเรียนการสอน และการทําวิจัยของอาจารย์มากขึ้น  
30. ให้สถาบันหันมาใส่ใจวิทยาเขตชุมพรมากขึ้นในทุกๆ เรื่อง  
31. ให้กายภาพในสถาบัน เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็น Green University  
32. ให้เวทมนต์ของทุกคนเป็นจริง  
33. ระบบฐานข้อมูลดีๆ /อินเตอรเ์น็ต stable 
34. ไปแก้บันไดที่หน้าห้องสมุด เพราะมันผิดกฎหมาย เด็กเป็นอะไรใครรับผดิชอบ  
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 ทีมวิทยากรสรุปความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุม (Check in)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ปลายทางวันนี้ จะมีโครงการท่ีนําเสนอจากแต่ละกลุ่ม และโครงการนี้จะนําไปทําจริง เพื่อไปสู่เป้าหมาย               
ของ KMITL NEXT” 
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 กิจกรรม คุณอาบอําไพ รัตนภาณุ ชวนทุกคนเล่นเกมส์ Sociogram (กราฟคน) (เวลา 30 วินาที) 
1. เรียงส่วนสูงจากส่วนสูงน้อยสุดไปส่วนสูงมากสุด  
2. เรียงอายุจากอายุน้อยสุดไปอายุมากสุด พบว่าอายุน้อยสุด คือ 32 ปี อายุมากสุด คือ 60 ปี มีช่วงอายุ                

คือ 32-35 ปี/ 36-40 ปี/ 41-45 ปี/ 46-50 ปี/ 51-55 ปี/ 56 ปีขึ้นไป และหันไปพูดคุยทักทายทําความรู้จัก
กัน ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา   

3. ท่านเป็นอาจารย์ที่ สจล. มาแล้วก่ีปี น้อยสุดอยู่ฝั่งซ้ายมือ มากสุดอยู่ฝั่งขวามือ พบว่าอยู่ สจล. มาน้อยสุด                
8 เดือน และอยู่ สจล. มากสุด 38 ปี มีช่วงระยะเวลา คือ 8 เดือน-1 ปี/ 1-5 ปี/ 6-10 ปี/ 11-15 ปี/ 16-20 
ปี/ 21-25 ปี /25 ปีขึ้นไป  

4. แผนที่ของ สจล. อาจารย์ทํางานอยู่ทิศไหน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

5. วิชาที่ท่านสอน เน้นไปทางไหน  
1. Science  
2. Social  
3. Mix หนักไปด้าน Science  
4. Mix หนักไปด้าน Social  
 
 
 
 
 

เกษตร 
บริหาร 

สถ. วศ. 

KMITL what's 

Next 

สาธิต 

ชุมพร 

วิทย์ 

คร ุ

IT 

สังคีต 

อุต 

นวัตกรรม 

นาโนฯ 

การบิน 
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  บรรยายสถานการณ์ปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คําฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  
 ถ้ามี magic wand 1 ข้ออยากให้พ่ีเอ้มาน่ังเรียน แล้วจะรู้ว่าพวกผมต้องเจออะไร เป็นความเห็นของนักศึกษา
คนหน่ึง นักศึกษาเป็นประชากรที่เยอะที่สุดของลาดกระบัง ซึ่งได้นํานักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม คือ เรียนดี กิจกรรม และ
เรียนไม่ดี มาเข้าร่วมโครงการ แต่ละกลุ่มคิดเหมือนกันว่า หลักสูตรไม่ fit in 
กับนักศึกษา  

วันน้ีอาจารย์ที่ถูกเลือกมา ด้วย nature อาจารย์จะไม่ชอบผู้บริหาร 
แต่อันน้ีเป็น fact ที่ต้องเจอ อาจารย์เป็นผู้ที่ถูกเลือกขึ้นมาจากการโหวตตาม 
performance base payment เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีการต้ังเพจ next is 
now แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงน้ัน วันน้ีจะมาพูด 4 หัวข้อ เพ่ือที่จะรู้ว่าอาจารย์
จะทําอะไร  
 
Facts found 

- อุดมศึกษาทั้งหมดเหมือนกับหมูป่าที่อยู่ใน
ถ้ํา คนที่ ตัดสินใจเอาหมูป่าออกจากถ้ํ า 
หลายอย่างอุดมศึกษาอยู่ใน comfort zone 
การที่หมูป่าออกมาจากถํ้าได้ อุดมศึกษาจะ
ออกหรือไม่ออกซึ่งหมูป่าก็คือ อาจารย์ และ
บางอย่างจะถูก replace เมื่อน้ันอาจารย์จะเป็นอาชีพที่ถูก replace เน่ืองจากเทคโนโลยี 

- มีทฤษฎี quarter คนคิดไม่ได้ทํา คนทําไม่ได้คิด ถ้า 2 ฝั่งไม่คุยกันจะเกิดปัญหา ซึ่งกลุ่มคนที่คิดได้แล้วเสนอ
ให้คนอ่ืนทํามีเยอะ ซึ่งกิจกรรมวันน้ีเป็นกิจกรรมที่คนทั้ง 
4 กลุ่มมารวมกัน  

- การปรับปรุงแผนไม่ใช่แค่กระดาษ ที่เพียงแค่เอากลับไป
ไม่เกิดประโยชน์ Action ต่างหากที่สําคัญ 

- Key objective คือ เปลี่ยนจาก drama เป็น data ต้อง
มีการคุยกันให้ชัดเจนว่าจะเดินหน้าอย่างไร ซึ่งจริงๆ 
แล้ว สจล. มี data แต่ไม่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  

 
- ให้อาจารย์ทุกท่านลอง Search Google ว่า University makes me….. จะพบว่า 10 คําแรกที่พบเป็นคําที่

ไม่ดี  
- ที่เด็กไม่สนใจเรียนเน่ืองจากเราสื่อสารกับเด็กคนละภาษา และ

ข้างนอกมีความน่าสนใจมากกว่า 
- การศึกษานอกจากเป็นหมูป่าแล้ว ผู้มีอํานาจบอกต้องแก้ แต่แก้

โดยการแก้ไขช่ือกระทรวง ตอนน้ีมีการจัดต้ังกระทรวงใหม่แล้ว 
คือ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม” โดยการคิดที่ดี 
คือ เอาแหล่งทุนและทุนมารวมกัน การจัดสรรงบประมาณมีการ
จัดต้ังเป็นกองทุน 

- กองทุนแบ่งออกเป็น 5 กองทุน  
o กองทุนวิจัยช้ันแนวหน้า และวิจัยเพ่ือสังคมและความเป็นมนุษย์ มีเจ้าภาพแล้ว ซึ่งต้องไปร่วมกับเขา 
o กองทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ยังไม่มีเจ้าภาพ เราสามารถทําได้  
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o กองทุนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย รัฐบาลให้เงินเป็นรายหัว ถ้าอาจารย์ผลิตเด็กไม่ดีใน
อนาคตอาจจะต้องถูกปิด เน่ืองจากมีการสนับสนุนเป็นรายหัวแทน  

 
- การผลิตคนมีผลต่อ GDP ประเทศ โดยมีการคํานวณจาก ถ้าเปลี่ยน unskilled labor เป็น skill labor  

ลงทุนกับอุดมศึกษา 1 บาท มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3.24 บาท  

   
 

- Data from meccy สํานักงบฯ อยากให้ทําการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพ 
- สิ่งที่ผู้ตัดสินใจคิด  

- พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง : วิสัยทัศน์ ไม่ชัด ตัวช้ีวัด ไม่ตอบโจทย์  
- วิทยา ฉายสุวรรณ : ผลิตบัณฑิต ให้ตอบโจทย์ตามความต้องการประเทศ  
- ทําไมมหาวิทยาลัยไม่ติด rank  
- มหาวิทยาลัย จะปรับตัวอย่างไร  
- เอางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เด็กน้อยลง 
- มหาวิทยาลัยต้องช้ีนําการพัฒนาประเทศ 

       

- ฐานข้อมูลของ Elsevier ประเทศไทยจ่ายลดจาก 200 ล้าน เหลือ 100 ล้าน  
- มีนักข่าวคนหน่ึงบอกว่าผู้บริหารด้านบน ชอบพูดคําใหญ่ ปลัดใส่วิสัยทัศน์ รองปลัดจัด KPI รองแผนล่า

งบประมาณ พรุ่งน้ีประชุมใหม่ 

 
 

- ปัจจุบันการเขียนโครงการต้องเป็น Next Thailand 4.0 ไม่ง้ันจะไม่ได้งบประมาณ 
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- ลูกค้าของ สจล. จะลดลงไปเรื่อยๆ นักเรียนมีการเข้ามหาวิทยาลัยไม่ถึงครึ่งของนักเรียนทั้งหมด  

 
- ปัญหาอุดมศึกษาที่เจอมี 4 ประเด็น 

- นักศึกษาลด 
- กฎระเบียบ ยุทธศาสตร์ล็อค  
- งบประมาณหาย 
- เด็กไม่สนใจปริญญา 

- ปัจจุบันเราอยู่ใน Burning platform  
- แนวโน้มงบประมาณบุคลากรภาครัฐ จะลดลง 30% ภายใน 5 ปี รัฐบาลให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม                

ลดจํานวนบุคลากร ซึ่งได้เอาตัวเลข 30% มาคํานวณใน สจล. พบว่าต้องลดจํานวนอาจารย์ 46 คน และ               
สายสนับสนุนวิชาการ 341 คน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลตัดเงินประจําตําแหน่งลง 
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- สภาสถาบันให้ทํา 6 ประเด็นปฏิรูป สจล.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ที่ปรึกษาญี่ปุ่นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ปลดร่มข้างหลัง
ออก  

- สีแดงคือมะเร็งร้ายที่รักษาได้ 
- สีดํา เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ 

- ได้นําเอาข้อเสนอแนะจากท่ีปรึกษาญี่ปุ่น มา map กับ 
6 ประเด็นปฏิรูป โดยสภา endorse แล้ว 

- ใน KMITL ONE มีหลายกิจกรรมที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
แล้ว โดยมีการบูรณาการระหว่างคณะ โดยมี 5 ปัจจัย
สู่ความสําเร็จ  

- ปี 2563 - 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าภาคจะทํางานหนักขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะเป็นรูปแบบ full 
system มี 20 กว่าหลักสูตรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

- 5 ปัจจัยสู่ความสําเร็จ อาจารย์ต้องทําเป็นแผนระยะกลาง (3 ปี) ผ่านหัวหน้าภาคมายัง OSM  
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- โครงการที่จะทําต้องตอบโจทย์ 4 ข้อได้  

 
 

 KMITL ONE มี 144 โครงการ แต่มีการทําจริงเพียง 16 โครการ คิดเป็น 11.11% เท่าน้ัน 
 งบวิจัยส่วนมากเป็นอาจารย์เดิมที่ทํา ส่วนน้อยที่จะเป็นอาจารย์ใหม่ 
 

 เรามีรากฐานทีแ่ข็งแกร่ง (KMITL Core Values) 
- บิดาแห่งวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นช่ืออันทรงเกียรติมาก นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนจะต้อง

ได้รับสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎ 
- ในสมัย ร.4 ประเทศไทยมีปัญหากับประเทศอังกฤษและฝร่ังเศส คนที่ไปเป็นราชทูต คือ ท่านเจ้าคุณ

ทหาร และท่านได้ไปเปิด booth pavilion ในงาน expo ที่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็น legacy ที่ท่านทํา  
- นักข่าวฝร่ังเศสสัมภาษณ์ ร.4 ว่ามงกุฎมีนํ้าหนักมากแบบนี้นอนในมุ้งสะดวกหรือ ท่านตอบว่ามงกุฎเป็น

เครื่องเตือนใจเรา ว่าเรามีภาระต่อประเทศ นํ้าหนัก 7 กิโลกรัมเป็นสิ่งที่บอกว่าเราต้องทํางานหนัก และ
หากเราไม่เที่ยงตรงมงกุฎก็จะตก น้ันเป็นสิ่งที่กษัตริย์ของสยามเป็นผู้ตอบ  

- ลูกสาวของท่านเจ้าคุณทหาร ได้มีการมอบพ้ืนที่ไว้ให้เพ่ือเป็นพ้ืนที่การศึกษา  
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 Ranking ของ สจล. ดีขึ้น แต่ในเรื่องของ citation อาจารย์
ต้องช่วยกัน  

 เงินวิจัยของ สจล. ที่ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมขึ้นทุกปี  
 
 
Next Gen 

 ปัจจุบันมีการเรียนออนไลน์มากขึ้น  
 นักศึกษามีการโหวตว่า 4 วิชาที่อยากปิดมากที่สุด เช่น เคมี ฟิสิกส์ และวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์   
 Prof. Christine Ortiz อาจารย์จาก MIT ลาออกแล้วไปต้ังมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มี 

Major, Lectures หรือ Classroom นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระ   
 มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1008 ที่เมืองโบโลญญ่า 

ประเทศอิตาลี คือ University of Bolunya โดยเกิดจาก
การรวมตัวกันของนักศึกษา ร่างหลักสูตรโดยนักศึกษาและ
ไปเชิญอาจารย์มาสอน  

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ฝ รั่ ง เ ศ ส  ช่ื อ ว่ า  E’cole 42                              
เป็นมหาวิทยาลัยที่ ไม่มีอาจารย์ มีผู้ เรียน 1 แสนคน                
รับนักศึกษาประมาณปีละ 800 คน โดยโจทย์การเรียน
การสอนมาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคนที่จบจากที่ น่ี                
ได้งานทํา 100% รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น
แบบออนไลน์  

 บริษัท google ไม่สนใจวุฒิการศึกษา แต่สนใจว่าทําได้
หรือไม่  
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Next Idea 
 KPI จะถูกยกเลิก แต่เราจะถูกวัดเป็น impact โดยจะเร่ิมนําร่อง 2-3 คณะ  
 ไม่สนใจกระบวนการ แต่จะเอา outcome มาวัด  

 

 
 

 คาซุโอะ อินาโมริ กล่าวว่า เรี่องที่ยากที่สุดคือเรื่องของคน ทัศนคติเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด   
 การทํางานต้องเปลี่ยนจากสุดเขตแดนสยาม เป็นประตูสู่อาเซียน โดยต้องมีการทํางานข้ามศาสตร์กัน 
 อนาคตจะมีคนตกงานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องมีการเข้ามาเรียนกับเราเพ่ือ upskill และ reskill  
 เปลี่ยนเป็น platform ทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดการขยายตัวได้เร็ว เข้าถึงได้อย่างสะดวก และรับ feedback 

จากนักศึกษา และทุกอย่างต้องมีการ reskill ได้ 
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 ข้อมูลมีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการจัดทําเป็น information  

 
 

 นักศึกษาที่จบจาก สจล. มีอัตราได้งานทําสูง แต่ปัญหาของ สจล. คือ ภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรเฉพาะทางอาจจะไม่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน 

 

      

 

 21st century skills นักศึกษาต้องมี 4C ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก โดยเริ่มจาก communicate ซึ่งเป็นทักษะ            
ที่เกิดจากการทํางาน 
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 การทดสอบภาษาอังกฤษของ สจล. เมื่อเทียบมาตรฐาน CFER พบว่า อยู่ในระดับ A2 เทียบเท่าช้ันประถม 
 

 
 
Next Action  

 ไข่ถ้าเกิดจากแรงกระทําจากภายนอก เราจะเป็นได้แค่อาหาร แต่ถ้าอาจารย์ออกมาช่วยกันทํา โดยการระเบิด
จากข้างใน จะเกิด life begin เราจะแก้ปัญหาได้ 

 เราจะจัด project ที่กิโยติน สจล. สังคมไทยเป็นสังคมที่รอคนอ่ืนทําก่อน ถ้าเรากล้ากิโยติน สังคมจะเห็นแบบ
เราว่ากล้าออกมาทํา fail forward ถ้าเราไมท่ําอะไรเลย เราจะถูกกิโยติน  

 อาจารย์ต้อง open เน่ืองจาก open = possible เช่น lexus จับมือกับซอสพริกศรีราชาในการผลิตรถยนต์  
 

   
 

 Strategic Project I: Academic sandbox  
- ต้องมีการ upskill reskill ได้ 
- หลักสูตรใหม่ต้องเป็น multi-skill เท่าน้ัน 
- ใน EEC คนกําลังตกงาน ซึ่งเขาสามารถมา reskill กับเราได้ 

 

   
 
 
 



15 
 

 Strategic Project II: KMITL BTEC  
- Academic melting pot 

o ส่งอาจารย์ออกไปทําวิจัยใน lab ต่างประเทศ แต่ทั้งน้ีต้องผลิต paper ให้กับสถาบัน 
- BTEC Center  

o เปิด 2 ศูนย์ใน สจล. คือ General Education และ Subjective course  
o เด็กสามารถเรียน gen ed ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเป็นการเรียนเพ่ือสามารถทํางานได้ 
o หลักสูตรเป็นการเรียนแบบ problem base  

 

   
 

- Strategic Projects III: KMITL company Next gen startup 
- ให้อาจารย์ keep ตําแหน่งอาจารย์ แล้วไปทําธุรกิจ startup ร่วมกับนักศึกษา โดย สจล. ถือหุ้น

ครึ่งหน่ึง  

   
 

 Strategic Projects IIII: Research for area approach  
- มีการแบ่งมหาวิทยาลัยเพ่ือลงไปช่วยเหลือตามภาค โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  
- สจล. จะอยู่ในส่วนของภาคกลางตอนบน  
- สจล. ได้มีการเสนอโครงการ “พ้ืนที่การเกษตรลดลงในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล” โดยเป็นเจ้าภาพใน

ด้านของการเกษตร ซึ่งภาคมีความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย ก็จะทําให้ได้งบจํานวนมากขึ้น 
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- การเขียนโครงการต้องมีการเขียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ เราต้องร่วมกันทําในสิ่งที่ตัวเองถนัด 
ไม่มีการแข่งขันกันอีกต่อไป  

 
- นกอินทรีย์ล่าเหย่ือคนเดียว แต่ถ้านกอินทรีย์ร่วมกลุ่มกันจะเกิด impact มากขึ้น  
- อยากให้อาจารย์ทุกคนเป็น solution ของแผ่นดิน  
- อาจารย์จะเริ่มวันน้ีหรือวันไหน ขึ้นกับตัวอาจารย์เอง  

 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สวุรรณสวัสด์ิ อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
 “เราเริ่มต้นด้วย KMITL ONE ระดมความคิดเห็นประมาณ 30 รอบ ความเห็นของทุกคนได้รับการบันทึก 
กลั่นกรองโดย OSM ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยคือเรือธง ก็คือ OSM ซึ่งมี รศ.ดร.สุรินทร์ 
คําฝอย และ ผศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย เป็นรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เราบริหารงานต้ังแต่ครั้งแรกที่ผมเข้า
มา 1 พ.ค. 58 ด้วยตัวเลข วันน้ีตัวเลขบอกชัดเจนว่า จากเดิมมีคนจบ ม.6 จํานวน 9 แสนคน มีมหาวิทยาลัยที่มีคณะ
วิศวะมี 8 แห่ง วันน้ีขอบคุณระบบ TCAS ที่ทําให้ทุกมหาวิทยาลัยรับเด็กพร้อมกัน ลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ํา เป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทราบจํานวนนักศึกษาที่จะเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ปี 62 มีคนลงทะเบียน 269,000 
มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่มากกว่าจํานวนเด็ก 2 เท่า วันน้ีไม่มีเด็กแล้ว ที่ชุมพรได้รับผลกระทบ เด็กมาสมัคร 400 คน จากที่
ต้องการ 2 พันคน แต่ขณะเดียวกันทุกคนเงินเดือนขึ้นทุกปี หอประชุมแห่งน้ี ไม่รู้แอร์จะตกเมื่อไหร่  projector มอง
ไม่ชัด ค่าใช้จ่ายก็ทวีขึ้นทุกปี รวมถึงค่าเสื่อมราคา พออายุ 5 ปี ก็ขายเป็นเศษเหล็ก วันน้ีถ้าเกิดใครยังบอกว่า ฉันยังอยู่
ใน comfort zone แล้ว ได้แต่บ่นๆ ไม่กล้าออกมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ภาคตัวเอง คณะตัวเอง ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่น้ีบ้านของเรา เราจะสู้ไหม ผมเดินตรวจงานทุกวัน อธิการบดีจะเดินทุกตารางน้ิว มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศทุกแห่งสวยหมด มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ัน ถ้าวันน้ีเราจะอยู่เฉยๆ ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง What next เป็นการ
ประกาศว่าผมจะอยู่ต่อ และจะว่ิงเร็วขึ้น เราเป็น Top 3  คนที่ได้ที่ 1 ของประเทศ ได้ทุนอานันทมหิดลมาอยู่ที่
คณะแพทย์ สจล. ถ้าวันน้ีผมได้ยินใครว่าบ้านตัวเอง จะมีปัญหากับผม เพราะผมรักที่น้ีมาก คงไม่ต้องบอกว่ารักแค่ไหน 
ผมจะ Control ทุกอย่างและทุกคน เพ่ือทําให้ทุกอย่างที่น้ีดีขึ้น ท่านคืออนาคตของ สจล. คนอ่ืนอยากมาอยู่ที่น่ี 
Carnegie Mellon University มาอยู่ที่ สจล. วันน้ี What next เราจะฟังไอเดียของทุกคน อธิการบดีได้เชิญ ศ.ปาน
มนัส  ปีน้ีอายุ 60 ปี คําแรกที่พ่ีปานบอกกับผม รู้สึกอย่างไร “กลับไปจากงานน้ี จะกลับไปดูแลนักศึกษา ป.โท ป.เอก 
ให้เข้มข้น เพ่ือเป็นนักวิจัยให้ดีขึ้นกว่าเดิม” พ่ีได้กล่าวว่าพ่ียังดูแลเด็กได้ไม่ดีที่สุด คนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า วันน้ีไม่ใช่ที่อายุ 
Next Gen ไม่จําเป็นต้องมีอายุน้อยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน 4 ปี ต่อไปน้ี จะมีโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ดูแล
ประชาชนและทุกคน วันน้ีกําลังจะเริ่มโครงการโรงพยาบาล โดยใช้เงินบริจาค 1 พันล้าน อย่าคิดเล็ก เป้าหมายชัด 
วิสัยทัศน์ต้องเวอร์ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง รัฐบาลรู้ทันมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีเงินเก็บ เก็บไว้ไม่ได้ลงทุน                
เงินหายไปเร่ือยๆ ให้นําไปฝากกับรัฐบาล ดังน้ัน ต้องลงทุนกับคน กับหลักสูตร ลงทุนกับโรงเรียน ลงทุนกับอาจารย์ 
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อาจารย์บอกเลยว่าอยากทําหลักสูตร AI ต้ังคณะ AI สถาบันจะลงทุน วันน้ีเราต้องการไอเดีย เพ่ือ Action ต่อไป 
ก่อนที่ผมมายังไม่ติดอันดับอะไรเลย ตัวเลขก่อนผมมา มีงบวิจัย 38 ล้าน ตอนน้ีเพ่ิมขึ้น 20 เท่า วันน้ี สจล. จะเดินไป
ข้างหน้า Design Passion ทําอย่างไรให้หนักขึ้น ดุดันขึ้น วันน้ีโลกว่ากันด้วยนาที อาจารย์จะถูก Record  เราจะ 
Drive ไปด้วยกัน ใครที่บ่นๆ มาเป็นอธิการนะ แต่อย่าทําให้มหาวิทยาลัยตกอันดับ อย่าทําให้มหาวิทยาลัยสกปรก ทุก
อย่างทําได้ ต้องสู้ ท่านเป็นคนที่สําคัญที่สุด วันน้ีสวัสดิการ สจล. ดีที่สุด อันดับหน่ึงของประเทศไทย ห้องพยาบาล
ธรรมดา วันน้ีมีหมอมือหน่ึง งบวิจัยเพ่ิมขึ้น สิ่งแวดล้อมสวยขึ้น ให้สวัสดิการเบิกค่าคลอดบุตรได้ถึง 3 คน การดูแลหลัง
เกษียณ 8% เพราะฉะน้ันอยู่ที่ท่านแล้ว อย่ามาถามว่า สจล. ให้อะไรกับคุณ คุณให้อะไร สจล. คุ้มไหม ผมอยู่แบบไม่
เสียข้าวสุก สจล. วันน้ีอยู่ที่ตัวท่าน ถ้าท่านเหมือนเดิมผมจะจัดการท่าน ด้วยตัวผมเอง เพราะท่านกําลังทําลายบ้าน
ของผม วันน้ี อ.สุรินทร์นําเสนอตัวเลข เรารู้เท่าไหร่ ท่านรู้เท่าน้ัน เราทําสิ่งมหัศจรรย์ด้วยกัน เพราะถ้าผมไม่ทํา วันที่
ผมไม่อยู่ ทุกคนจะลําบาก ทํางานใครบอกว่ามีความสุข ทํางานไม่มีทางมีความสุข งานก็คืองาน เราต้องทําให้ดี ให้
สําเร็จ มันคือความรับผิดชอบ ปรับทัศนคติให้ได้ ทุกท่านทําได้ ขออวยพรให้ทุกท่าน Change Change เพ่ือตัวท่าน 
เพ่ือบ้านของเรา ขอให้ท่านทํางานให้สําเร็จ กินให้น้อย ทํางานให้หนัก ผมเช่ือว่าต้องสําเร็จ ขอบคุณมากครับ...” 
 
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.  
 กิจกรรม “โครงการที่จะทาํ คือ อะไร” เขียนลงในกระดาษสีเขียว พร้อมทั้งเขียนช่ือ และเบอร์โทร 

 
 
 
 
 
 
 

 
นําเสนอ 

- ทําทุกวันอยู่แล้ว เท่าที่อ.คนนึงจะทําได้ ผมทําผังแม่บทการอนุรักษ์เมือง งบประมาณ 4 ล้าน 8 แสนบาท 
ระยะเวลา 9 เดือน / ทําเร่ืองอนุรักษ์สถานีรถไฟ สิ่งที่ผมทํากลายเป็นนโยบายที่การรถไฟแห่งประเทศไทย  
รับไปดําเนินการต่อแล้ว / ชุมชนตลาดล่าง / ทําที่หัวตะเข้ ทํางานร่วมกับลูกศิษย์ การพาลูกศิษย์ออกไป                
ทําให้เค้าได้รับประสบการณ์ต่างๆ นอกร้ัวมหาวิทยาลัย เป็นการทํางานแบบบูรณาการ ทําที่สถานีรถไฟ          
สูงเนิน งบประมาณแต่ละคร้ังที่ผมทํา งบประมาณไม่เคยพอ แต่ผมรับบริจาค มันกลายเป็นโปรเจคได้              
บูรณาการต้ังแต่ฐานล่าง  

- อยากทําโครงการ Material Bank กับ West Bank และนําไปใช้ประโยชน์ต่อสถาบัน 
- ทํา platform ระดับประเทศ เป็นลักษณะของต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา เพ่ือหารายได้     
- การทํา Factory ให้กับชุมชนลาดกระบัง เพ่ือสร้างระบบให้ชุมชนได้เงิน ลงเห็ดนางฟ้าภูฐาน 5 ชุมชน /                

ทําเรื่องของ SDG ใช้ Tool พัฒนาเด็ก เพ่ือให้สามารถแข่งได้ แต่ปัญหาเรา คือ ภาษาอังกฤษ และ skill เรา
ยังขาดเยอะมาก 
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กิจกรรม Open ended Platform 
กติกา  1. ช้ินส่วนทุกช้ิน คือ สิ่งที่คุณบอกให้มันเป็น 

2. เล่าเรื่องผ่านช้ินส่วนต่าง ๆ เสมอ  
 3. ถ้าไม่รู้จะประกอบยังไง แค่เริ่มต้น 
 โครงการที่จะทํา ประเทศได้อะไร ทําที่ พ้ืนที่ไหน ตอบโจทย์ ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้าอย่างไร ทําไมต้องเป็น 
สจล. 
 
นําเสนอผลงาน 

1. ตัวไม้ โครงการที่เขียนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร นศ. จบจากสถาบัน ต้องผ่านการเทรน มีความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม เปรียบไม้ เสมือนเด็กอุปกรณ์ต่างๆ เปรียบเสมือนอาจารย์ เด็กจะออกมาลักษณะไหน ถ้า
เป็นก่ิงไม้ต้องเหลาเพ่ือให้เสียบได้ 

2. UD หรือ Universal design มีปัญหากับตึกเก่า สังคมผู้สูงวัยจะมีปัญหา เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
หรือที่เรียกว่า อพสท. ให้ความสําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ รูปไข่ สามารถวางได้ ไม่ให้มันล้มโดยต่อแขน       
ต่อขา สีเขียว ก็ใหม่ สีนํ้าตาลก็แบบแห้ง ทั้งแก่ทั้งใหม่ ให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน 

3. การวิเคราะห์ดินและพืช สิ่งที่เก็บเก่ียวทรัพยากรดินจังหวัดชุมพร ผลผลิตทางการเกษตร คือการถ่ายทอด
ความรู้ว่าดินมีความสําคัญ ส่งเสริมศักยภาพการผลิต ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น เอาประสบการณ์และ
ข้อมูลต่างๆ มาถ่ายทอดให้นักศึกษา ให้มีความรู้ ความคิดใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดกับเกษตรกร   

4. ผู้ร่วมงานแยกเป็น 3 รุ่น 1.โค้งสุดท้ายของชีวิต มีมูลค่าอยู่พร้อมจะโต ปรับทัศนคติ 2. ใบเขียวอ่อน                
ไหม้พร้อมตาย อธิการทุกคนมีจุดแข็งต่างกัน จะไม่เอามาตรฐานตัวเองมาวัดคนอ่ืน มีศักยภาพพร้อมที่จะช่วย  
อยากได้ทั้งวิจัย สอน บริการวิชาการ ทิศทางดี แต่ต้องปรับ และมีองค์ความรู้   

5. ถ้าเราไม่เปลี่ยนโลก โลกก็จะเปลี่ยนเรา เด๋ียวน้ีจะเป็น QR code หมดแล้ว ปลาทอง 4 วิ แต่เด็กเรา 2 วิ    
จะทําคลิปยังไงสําหรับ 2 วิ ห้องเรียนอาจจะมีความจําเป็นใช้น้อยลง ลดรายจ่าย   

6. Concept จะพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ โครงการไม่สามารถทําได้ด้วยคนเดียว ต้องมีความร่วมมือกัน                
ตัวด้วงมีขาไม่เท่ากัน เวลาเดินก็จะลําบาก ต้องปรับขาให้สมดุลกัน คนที่เข้ามาในโครงการต้องตอบโจทย์
ปัญหา ตัวเขา ต้องมีการต่อสู้ฝ่าฝันให้ถึงเป้าหมาย ใบไม้สีเขียวจะเป็นสัญลักษณ์มองถึงสังคมส่วนรวม เป็นตัว
ชูโรงอยู่ข้างบน ที่เราจะพัฒนาโครงการให้บรรลุ 

7. ไม้ มีรูอยู่ 7 รู และหาไม้มาเสียบ ซึ่งขาแต่ละขาไม่เท่ากัน ถ้าเราวางบนพ้ืนทราย ก็สามารถปักได้  
เปรียบเสมือนสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ร่วมมือกัน ถ้าเราช่วยส่งเสริมเด็กก็จะดีขึ้น ถ้าช่วยกันงานวิจัย
ก็จะดีขึ้นงอกงามข้ึนมา งานวิจัยก็เป็น GEN ใหม่เรื่อยๆ ทําให้งานวิจัยเกิดขึ้นมา เป็น “หนูป๊อบ” ถ้าร่วมกัน  
ทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย มหาลัยเราก็จะดีขึ้น 

8. โครงการที่เก่ียวกับพันธุกรรมพืช เก่ียวกับพืชที่จะทําที่ชุมพร เป็นพืชที่กินได้ เช่น พืชสมุนไพร ไม้ผล เราต้อง
รอด ถ้าไม่รอดก็เหมือนแมว 9 ชีวิต เราต้องรอดให้ได้ วิทยาเขตชุมพร เป็นแหล่งพืชสมุนไพร เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เก่ียวกับกัญชา มีโรงเรือน และภาคส่วนแบบครบวงจร ถ้าเราสามารถปลูกกัญชาได้ และไปถึง
ผู้ประกอบการได้ พ้ืนที่ต้องเป็น วิทยาเขตชุมพรเท่าน้ัน 

9. การปลูกข้าวในเขตชานเมือง ไม้เปรียบเสมือนเกษตรกร เครือข่ายเปรียบเสมือนใบใม้ที่กําลังแห้งเหี่ยว              
เก็บองค์ความรู้ และเป็นฐานข้อมูล และเป็นข้าวที่ย่ังยืน พ้ืนที่เขตชานเมืองของลาดกระบัง มีความรู้ต้ังแต่  
การผลิต การแปรรูป สู่ภาคอุตสาหกรรม   
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10. สิ่งประดิษฐ์ แทนใบไม้ด้วยเรือ ความคาดหวังของสถาบัน และนักศึกษา   
11. ไฟฟ้าดับ เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งใช้พลังงานจากไฟฟ้า ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าพวกเคร่ืองยนต์ 

โจทย์ใหญ่คือช่วยโลกเรา โจทย์ย่อยคือช่วยเกษตรกรรม และ Serve กับกระดูกสันหลังของชาติ วศ. ไฟฟ้า 
และคณะเกษตร ซึ่งเรามีมือหน่ึงอยู่ที่ลาดกระบัง   

12. โครงการดูแล นศ. ป.ตรี โท เอก ไม้เป็นอาจารย์เป็นดิน เป็นปุ๋ย และมีทักษะการวิจัย สอน เพ่ือให้เด็ก
เจริญเติบโต ต้นนํ้า นศ. กําลังเรียน ปลายนํ้า จบเป็นนักวิจัยที่มีความสามารถ 

13. สีเขียวเป็น สจล. กทม. กิ่งไม้แห้ง เป็น ชุมพร   
14. วิทยาเขตชุมพร ควรเป็นอันดับ 1 ในภาคใต้ เกษตรทางการท่องเที่ยว ต้ังแต่ระดับพืชไร่ จนถึงพืชเศรษฐกิจ  

ถ้าวิทยาเขตชุมพร ทําตามเศรษฐกิจพอเพียงได้ คนไปท่องเที่ยว และซื้อของที่วิทยาเขต ระบบ data ระบบ
เรื่องของการควบคุม และเกิดเป็นเกษตรการท่องเที่ยว วิทยาเขตชุมพร ก็จะเกิดขึ้นได้ 

15. โครงการประมง ชุมพรพอผู้บริหารลงไปพูดว่า มีฐานของทรัพยากรท่ีดี แกน คือ ฐานทรัพยากร ทางผู้บริหาร
ให้เป็นส่วนเสรมิ ปลาทูชุมพร ซึ่งเป็นปลาทอีูกแบบหน้าไม่งอ คอไม่หัก แต่ใจเสาะ โดนแสงจะตาย เราได้แค่
ข้อมูล เพ่ิมประชากร ให้ปลาทู และนําลูกพันธ์ุ แจกจ่ายให้กับเกษตรกร และได้ปลาทูเยอะข้ึน ราคาได้ไม่สูง
มาก   

16. โครงการไม่เยอะ เน้นผลลัพธ์ ใบสดกับใบแห้ง เหมือนต้นไม้ ทั้งมีชีวิต ไม่มีชีวิตใช้ประโยชน์ได้หมด   
17. งานวิจัยที่เพ่ือประเทศชาติ ทําไม่ได้ด้วยงานวิจัยประเภทเดียว ต้องใช้หลายสาขา ต้องมีความร่วมมือกับ

องค์กรภายนอก เราตอบโจทย์ได้ ผู้เช่ียวชาญในลาดกระบัง ถ้าเราทําด้วยกัน งานก็จะสําเร็จได้ ทุกคณะทุก
สาขา ทํางานเป็นช้ินเป็นอัน ก็สามารถช่วยกันได้ 
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ภาพกิจกรรมการนําเสนอผลงาน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิชฐ โสวิทยสกุล 
 โลกเราวิกฤต เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเหลือ 10 ปี อะไรที่ส่งผลกระทบประเทศไทย สงครามการค้า  สงคราม
สื่อ งานที่เราไปทํา ทํางานในความเช่ือของศาสตร์พระราชา วิกฤต แฮมเบอร์เกอร์ ยูโรโซน ขยะอ่าวไทย อากาศ               
ในภาคเหนือ ผู้ป่วยมะเร็งอันดับ 1 มหาวิทยาลัยของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ 4 อาจารย์ยักษ์บอกว่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่าน้ัน 70 
ล้านคนเป็นครู 70 ล้านคนเป็นศิษย์ 1 ปีที่ผ่านมา ไปในนาม สจล. เขื่อนภูมิพลมีสารเคมีเยอะมาก เริ่มต้นที่อําเภอ             
แม่แจ่ม ในอดีตแม่แจ่มมีปัญหาหมอกควัน มช.ได้ 300 ล้านบาท แก้ปัญหาหมอกควัน ลงปฏิบัติด้วยการเลือกพ้ืนที่
ตามนโยบายรัฐบาล เลือกหมู่บ้านที่เดือดร้อนจริง เอาทฤษฎีการออกแบบของในหลวงไปใช้ ต้องไปวิเคราะห์พ้ืนที่ว่า
ตรงไหนเสี่ยงภัย พ้ืนที่ทํากินก็ต้องไปออกแบบพ้ืนที่ คํานวณผลผลิตอย่างละเอียด มีการคาดการณ์เชิงสถิติ พาผู้นํา
เกษตรกรรุ่นใหม่ในกระทรวงเกษตรเข้าไปทํางานกับชาวบ้าน ไปเรียนรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหา สิ่งที่เราได้มาจากการ
สร้างคน ออกแบบทั้งหมด 53 แปลง สร้างจิตอาสา หาวิธีโดยใช้กลไกจิตอาสา โดยไม่ใช้เงินสักบาท ลูกศิษย์พาภรรยา
ไปคลอดตายในท้อง ซ่อมถนนทั้งหมด 63 กิโล ไม่ได้ใช้เงินสักบาท พ้ืนที่ไหนที่ชาวบ้านต้องการปรับแบบ ทําการ
สื่อสารเช่ือมโยงเครือข่าย ผลงานที่ส่งให้ท่านนายกฯ ดู 989 คนที่เราสร้างไว้จุด Hot spot ไว้ไม่ขึ้นเลย ปีหน้าต้องไป
ช่วยเพ่ือนรอบๆ ไม่ให้ช่วยเผา บทบาทของเราคือ การพัฒนาคน เป้าหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาชุมชน อาจารย์ต้อง
ไปสอนนักเรียนที่โน่น ปัญหาพ้ืนที่จริง ทุกที่ที่มีปัญหาคือห้องเรียนของเรา ปีหน้ายุทธศาสตร์ต้องไปช่วยเพ่ือนรอบข้าง
ของเรา พ้ืนที่เราต้องไปช่วยเค้าคือ อ.แม่แจ่ม จับคอร์สเลยทุกที่ ที่มีปัญหา คือหน้าที่ของเรา รับปริญญาพร้อมสิทธ์ิทํา
กิน มีตัวอย่างพ้ืนที่ในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหามากมาย ภายใน 14 เดือน สามารถฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 1 ปีผ่านไปกลายเป็น
ป่า ผลผลิตเห็นได้ชัดเจน ได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อน  ใช้การออกแบบควบคู่กับศาสตร์พระราชา ในการ
ออกแบบพัฒนาและแก้ไขปัญหา แต่ปัญหาของเราคือติดในส่วนของเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย เมื่อ อ.อ๊อด เสนอให้ทํา 
สตาร์อัพเลย สิ่งที่เราทํา คือ สิ่งที่ UN กําหนดให้เราทําวิชาการดี ถ้าไม่มีใครสนใจจะทํา ก็เปล่าประโยชน์ /เราไม่
ต้องการความรู้ ณ ปัจจุบัน เราต้องการความท่ีทํา Re Action เราชวนพวกเรามาส่องไฟให้โลกกันเถอะ ตอบโจทย์   
ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ทําไมต้องเป็น สจล. ผมคิดว่า สจล. มีศักยภาพ 
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พักเบรค 15 นาที 
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สรุปจากการนาํเสนอ 

1. การแก้ปัญหา+พัฒนาศักยภาพระบบเกษตรกรรม 
2. ระบบการเรียนการสอน การคัดเลือก ก่อนเข้า – หลังเขา้ 

- Coaching 
- เข้มข้น ป.โท/เอก 
- การลงชุมชน 

3. UNIVERSAL DESIGN ผูสู้งวัย 
4. การบูรณาการ ระหว่าง GEN/คณะ 
5. โครงการกัญชา ครบวงจร (ชุมพร) 
6. แผนการดําเนินงานสู่ GREEN U 
7. การแก้ปัญหาชุมชน / Climate Change ด้วยการพัฒนาคน 

ตามศาสตร์พระราชา 
(ปรับระเบียบ/ระบบใหม่) Start Up 

 

โจทย์ : เข้ากลุม่ ชวนกันคิด  

1. ทําอะไร  
2. ทําอย่างไร  
3. ใครต้องเข้ามาร่วมบ้าง  
4. วิธีการทําให้สําเร็จ เกิดขึ้นจรงิ  
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นําเสนอ  
กลุ่มที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียน-การสอน (ก่อนเข้า – ขณะเรียนก่อนจบ) 

- มีลักษณะ ก่อนเข้า ขณะเรียน ก่อนจบ เตรียมความ
พร้อมก่อนทํางาน  

- ความบ่งพร่องของนักศึกษา ขาดวินัย ขาดการมี
สัมมาคารวะ  

- นักศึกษาชอบ Project base ไม่ชอบฟัง Lecture  
- ก่อนจบ ปัญหาเรื่องมารยาทสังคม การสื่อสารกับคน

ในสังคม 
- ปัญหาเรื่องการตรวจสอบร่างกาย กฎระเบียบในเรื่อง

ของหลักสูตร  
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กลุ่มที่ 2 กัญชา ครบวงจร  
- Hub ชุมพร  
- Factory Plant  
- Machine (Manufacturing) 
- ติดที่กฎหมาย จะย่ืนในนามสถาบัน  
- จุดแข็งของเราเรื่องเทคโนโลยี ไม่ว่าจะพันธ์ุ

วัตถุดิบ ที่เลี้ยง เพ่ือให้เป็นสายพันธ์ุที่บริสุทธ์ิ 
และปลูกเพ่ือ 

- ขายนําไปผลิตยา  
- มีสายพันธ์ในประเทศและต่างประเทศ  
- บริการชุมชน 
- สกัดด้านวิศวกรรมอาหาร มีการควบคุมคุณภาพที่ถูกต้อง  
- จุดแข็งของเราเทคโนโลยี ไม่ว่าจะพันธ์ุวัตถุดิบ ที่เลี้ยง เพ่ือให้เป็นสายพันธ์ุที่บริสุทธ์ิ และปลูกเพ่ือขาย

นําไปผลิตยา  
- ทางด้านเกษตร เรามีพ้ืนที่เหมาะสําหรับเพาะปลูก 
- นํามาสกัด ด้านเทคโนโลยี มีการควบคุมคุณภาพที่ถูกต้อง และออกเป็นโปรดักส์ของลาดกระบัง 
- สามารถเก็บข้อมูลเป็น big data ในการพัฒนาต่อไป 
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กลุ่มที่ 3 Start up  
- บริษัท/SE/University 
- เพ่ือการทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ  
- เป้าหมาย SEP to SDGs  
- พร้อมรับมือ Climate change  
- ปรับระเบียบ  
- สร้างเกณฑ์ แนวทาง นําร่อง  
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 Check out 
- การได้ลงมือทํา ความคิดหลากหลายก็จะมา  
- ความรู้ / จบเสียที  
- ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียว  
- คุ้มค่ากับระยะทาง และระยะเวลาที่เดินทางมาจากชุมพร  
- ได้แนวคิดใหม่ๆ จากอาจารย์ในหลายๆ สาขา คิดว่าน่าจะปรับมุมมองของตัวเองได้มากขึ้น  
- กัญชาเราแก้ได้หมด นักศึกษากินกัญชาเค้าจะอารมณ์ดี ไม่ได้เสพ เรากินอาหารให้เป็นยา กัญชาเป็น

สมุนไพรที่อยู่กับเรามานานแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ ดีใจที่ได้เจอทุกท่าน  
- ดีใจที่ได้มาเจอ Next Gen ไม่ผิดหวังได้มาเจอกัญชาครบวงจร  
- ขอบคุณที่ได้มาเจอมิตรสหาย ขอบคุณสายเขียวทุกท่าน  
- ได้เห็นประวัติการผ่านศึกสงครามของอาจารย์แต่ละท่าน / ความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์ทุกท่าน        

และรักที่จะเดินหน้าต่อไป / เรามีแรงบันดาลใจในการทําต่อ  
- ประสบการณ์จากพ่ีๆ ทุกคน ความรู้จากครั้งแรกและคร้ังน้ี มาปรับปรุงตัวเองยังไง เพ่ือบ้านหลังน้ี    

สายเลือดสจล.  
- ชอบในการได้แลกเปลี่ยนความรู้ ถ้าไม่พูดงานไม่เกิด เราต้องการเอาความคิดมาสร้างงานให้เกิด งานน้ีดี

มาก เพราะเราไม่ค่อยมีโอกาสได้มาพูดแบบน้ี บ่อยๆ อย่างน้อยๆ มันทําให้เป็นระบบประชาธิปไตยใน
หน่วยงานมากขึ้น  

- เราจะไม่ทิ้งใครไว้ที่หลัง ได้อะไรหลายๆ อย่าง จะใช้ 4 ปี ที่เหลือ จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือสถาบัน  
- เรียนรู้อะไรเยอะเลย เป็นสิ่งที่ดี คุ้มค่า น่าจะเห็นผลอะไรที่ดีในอีก 3-4 ปีข้างหน้า  
- เป็นงานที่ดี เราได้มีความคิดที่เปิดขึ้น เราสามารถเป็นฟ่ันเฟืองที่ดี สามารถทําได้มากกว่าน้ี เราก็ใช้

โอกาสท่ีได้รับ ทําให้เต็มที่  
- มีความรู้สึกกระตือรือร้นในการทํางานมากข้ึน มีความแจ่มใสขึ้นมา อยากทํางานให้ดีสัญญา  
- เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไร และจะทําอย่างไรให้ย่ังยืน เราจะทําอะไรให้บ้านของเรา 
- ได้ประสบการณ์ เห็นการประยุกต์ใช้ สถาบันจะเดินหน้าต้องบูรณาการความคิดที่หลากหลาย  
- เป็นเวทีที่ดี ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สถาบัน / ได้เรียนรู้เทคนิคการ

ระดมสมอง เพราะทุกคนมีความเป็นตัวตนของตน     
- ได้เห็นข้อมูลที่เป็นตัวกระตุ้น ให้เราทํางาน และได้เห็นว่าเรามีเพ่ือนร่วมทางในการทํางาน จะปรับใช้กับ

งานวิจัยของตัวเอง 
- การเรียนการสอนสนุกขึ้น / Star up ที่บริหารสนใจ / กัญชาที่จะฟินมาก   
- รู้จักสถาบันเพ่ิมขึ้น และสัมผัสได้ถึงความรักความผูกพันของสถาบันว่ามีมากแค่ไหน ขอบคุณ OSM               

ที่จัดกิจกรรมน้ีขึ้น ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คําฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน กล่าวปิดการประชุม “ขอบคุณมากที่อยู่กันถึงเย็น 
พรุ่งน้ีรอบที่ 13 หมู่ป่าตัวสุดท้ายจะออกจากถ้ํา ขอให้อาจารย์ออกมาช่วยกันทํา ออกมาช่วยกัน Drive ระบบเดินไป
ไม่ได้ ใช้การแก้ปัญหาแบบเดิมไม่ได้ สุดท้ายโลกน้ีหมุนด้วย Action จะมีทีมแผนมาตาม เพ่ือให้โครงการเดินต่อ กัญชา
ผมยอมรับ แต่ขอเวลาคิดหน่อย เพ่ือสู้กับมหาวิทยาลัยอ่ืน อาจารย์สามารถสร้าง Impact ได้ เราคือ Solution of 
Thailand” 
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ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน     

 
 


